



ข่าวท้องถิ่น กรณีทุเรียนผลสดจากฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้ส่งออกมายังจีน

● ทุเรียนฟิลิปปินส์ตั้งตารอคอยตลาดใหญ่ในจีน

นายโจมาร์ อับดอน ชายหนุ่มชาวฟิลิปปินส์วัย 29 ปี เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพของโรงงานแปรรูปทุเรียน เพียงใช้ตาเปล่าก็สามารถคัดแยกทุเรียนที่ทางเกษตรกรส่งมากกว่าหลายร้อยลูกในทุกวัน โดยสามารถคัดแยกทุเรียนตามเกรด และคุณภาพของทุเรียนอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังคัดเลือกทุเรียนที่มีคุณภาพสูงแยกออกมาด้วย การลงนามในพิธีสารเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์สำหรับทุเรียนสดที่จะส่งไปยังจีน เป็นข่าวดีที่สำคัญที่อาบูตงและเพื่อนร่วมงานรอคอยอย่างตั้งใจ “การได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนไปยังจีน จะเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรและคนในอุตสาหกรรมนี้ได้จะรับประโยชน์เป็นอย่างมาก” นายอาบูตงกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า เขาดีใจที่ได้เห็นทุเรียนของฟิลิปปินส์ได้รับการยอมรับจากตลาดจีน และเชื่อว่าสิ่งนี้จะช่วยให้ทุเรียนของฟิลิปปินส์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ฟิลิปปินส์เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ข้อมูลในปี 2564 จากกระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์แสดงให้เห็นว่าหนึ่งในสี่ของการจ้างงานในประเทศมาจากภาคการเกษตรและมากกว่า 10 ล้านคนทำงานในฟาร์ม การเกษตรคิดเป็น 9.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์ในปีนั้น ตั้งแต่กล้วย สับปะรด มะม่วง ไปจนถึงอะโวคาโด มะพร้าวเขียว และทุเรียน ตลาดจีนขนาดใหญ่กำลังนำโอกาสทางธุรกิจมาสู่ฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น

อาบูตงอาศัยอยู่ในเมืองดาเวาเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสามของฟิลิปปินส์ ถูกเรียกขานว่า "ตะกร้าผลไม้" เนื่องจากเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยผลไม้ ผลผลิตทุเรียนคิดเป็นประมาณ 80% ของประเทศ เมื่อเทียบกับทุเรียนบางชนิดที่เป็นที่รู้จักในตลาดต่างประเทศ ทุเรียนดาเวาไม่เพียงแต่ทนต่อศัตรูพืชมากกว่า ยังให้ผลผลิตสูงกว่า ปัจจุบันส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง ประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์และอื่น ๆ จากเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี ทุเรียนพื้นเมืองจะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทุเรียนพันธุ์หลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุดมีชื่อเรียกว่า "Puyata" ซึ่งมีรสชาติหวานกรอบ เนื้อแน่นนุ่ม ทำให้มีการแข่งขันทางการตลาดสูง

แคนเดลาริโอ มิคูลือบ อดีตนายกสมาคมทุเรียนดาเวากว่า 15 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันทุเรียนดาเวาให้ผลผลิตมากกว่า 50,000 ตันต่อปี มีเกษตรกรกว่า 3,000 ครัวเรือน โรงงานแปรรูปอย่างน้อย 5 แห่ง หากคำนวณจากพื้นที่ปลูก 1 เฮกตาร์หรือเทียบเท่ากับต้นทุเรียน 100 ต้นต่อครัวเรือน รายได้ต่อปีของแต่ละครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19,200 หยวน) หลังจากส่งออกไปยังจีนแล้ว "เงินจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางของการส่งออกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในดาเวา" เขาเชื่อว่าการสร้างรายได้จากการส่งออกไปยังจีนจะลดอัตราความยากจนในท้องถิ่น "นำผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมาสู่ชาวฟิลิปปินส์" และเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาอุตสาหกรรมทุเรียนในท้องถิ่น "เรากำลังส่งเสริมให้เกษตรกรที่มีอยู่ขยายพื้นที่เพาะปลูกและกระตุ้นให้มีผู้คนใหม่เข้าร่วมมากขึ้น"

กระทรวงเกษตรของฟิลิปปินส์คาดว่าจะการส่งออกทุเรียนไปยังจีนจะสร้างงานให้กับฟิลิปปินส์มากกว่า 10,000 ตำแหน่ง ในด้านฟาร์ม บรรลุภัณฑ์และโลจิสติกส์ทุเรียนคุณภาพสูงของฟิลิปปินส์ประสบความสำเร็จในการเคาะประตูตลาดจีน สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มความร่วมมือจีน-ฟิลิปปินส์ที่ลึกซึ้งและมั่นคงอย่างต่อเนื่อง

นายหวง ซีเหลียน(Huang xi lian) เอกอัครราชทูตจีนประจำฟิลิปปินส์กล่าวว่า ความร่วมมือที่สำคัญ 4 ด้านระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์ด้านแรกคือความร่วมมือทางการเกษตร ผลไม้เขตร้อนของฟิลิปปินส์มีคุณภาพดี เกษตรกรผลไม้มีประชากรจำนวนมากแต่ระดับรายได้ค่อนข้างต่ำ "หวังว่าทุเรียนของฟิลิปปินส์จะได้ถูกจัดวางบนโต๊ะอาหารของชาวจีนในเร็ว ๆ นี้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเกษตรและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างสองประเทศให้ดียิ่งขึ้น"

- **ทุเรียนฟิลิปปินส์ได้รับอนุญาตให้ส่งออกทุเรียนไปยังจีน!**

ประธานาธิบดีมาร์กอส (Ferdinand Marcos) ของฟิลิปปินส์เดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเป็นเวลา 3 วันระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2566 ในการเยือนจีนของมาร์กอสครั้งนี้ จีนและฟิลิปปินส์ได้ลงนามใน "พิธีสารเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านสุขอนามัยสำหรับทุเรียนสดของฟิลิปปินส์ที่จะส่งออกไปยังจีน" อีกไม่นาน ทุเรียนสดของฟิลิปปินส์ที่รอคอยมานานจะถูกวางไว้ที่โต๊ะอาหารของชาวจีน ทุเรียนฟิลิปปินส์ได้รับการยอมรับจากตลาดจีน ซึ่งจะช่วยให้ทุเรียนฟิลิปปินส์เข้าสู่ตลาดต่างประเทศมากขึ้น

ตามรายงานของสำนักข่าวซินหัว ฟิลิปปินส์เป็นผู้ส่งออกสินค้าเกษตรที่สำคัญในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การเกษตรคิดเป็น 9.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ของฟิลิปปินส์ในปีนั้น ตั้งแต่กล้วย สับปะรด มะม่วง ไปจนถึงอะโวคาโด มะพร้าวเขียว และทุเรียน ตลาดจีนขนาดใหญ่กำลังนำโอกาสทางธุรกิจมาสู่ฟิลิปปินส์อย่างต่อเนื่อง สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในท้องถิ่น

เมืองดาเวาทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ถูกเรียกขานว่า "ตะกร้าผลไม้" ของฟิลิปปินส์ ผลผลิตทุเรียนคิดเป็นประมาณ 80% ของประเทศฟิลิปปินส์ ดาเวายังเป็นบ้านเกิดและฐานของดูเตอร์เต (Rodrigo Duterte) และยังมีประชาชนเคยพบเห็นเขาชิมทุเรียนริมถนนดาเวา

เมื่อเทียบกับทุเรียนพันธุ์อื่นๆ ทุเรียนพื้นเมืองดาเวาไม่เพียง แต่ทนต่อศัตรูพืชมากกว่า แต่ยังให้ผลผลิตสูงกว่าปัจจุบันส่วนใหญ่ส่งออกไปยัง ประเทศไทย มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร์และอื่นๆ ทุเรียนพื้นเมืองออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงตุลาคมของทุกปี พันธุ์หลักที่ได้รับความนิยมมากที่สุด "พูยัต (Puyat) และ ดี101 (D101)" มีรสหวานกรุบกรอบ เนื้อแน่นนุ่มละมุน

แคนเดลารีโอ มิคูลิอบ อดีตนายกสมาคมทุเรียนดาเวา 15 ปี กล่าวว่า ปัจจุบันทุเรียนดาเวาให้ผลผลิตมากกว่า 50,000 ตันต่อปี มีเกษตรกรกว่า 3,000 ครัวเรือน โรงงานแปรรูปอย่างน้อย 5 แห่ง หากคำนวณจากพื้นที่ปลูก 1 เฮกตาร์หรือเทียบเท่ากับต้นทุเรียน 100 ต้นต่อครัวเรือน รายได้ต่อปีของแต่ละครัวเรือนจะเพิ่มขึ้นประมาณ 2,800 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 19,200 หยวน) หลังจากส่งออกไปยังจีนแล้ว "จีนจะกลายเป็นจุดหมายปลายทางส่งออกทุเรียนที่ใหญ่ที่สุดในดาเวา"

แหล่งที่มา : <https://mp.weixin.qq.com/s/HhRbdxY-OEyRXCLNfwdSGw>